

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ...

(Tiếp theo trang 1)



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Indonesia.

bảo đảm an ninh biển, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước; chia sẻ kinh nghiệm, cùng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Hai bên cũng cân gia tăng hợp tác trong lĩnh vực mới, có tiềm năng như kinh tế xanh, chuyển đổi số và các lĩnh vực kỹ thuật số; hợp tác chặt chẽ để nâng cao hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ. Hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới giàu tiềm năng như ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng, thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ. Cơ quan lập pháp hai nước tăng cường hợp tác trong đối ngoại nghị viện, trao đổi các kinh nghiệm về lập pháp và giám sát, ký kết các chương trình, thỏa thuận hợp tác tạo khuôn khổ cho những bước tiến mới của hợp tác trong tương lai.

Việt Nam có đầy đủ ý chí, khát vọng và quyết tâm hợp tác để cùng nhau hiện thực hóa khát vọng trở thành những quốc gia phát triển giàu mạnh, đóng góp xây dựng một châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương năng động, bao trùm, hòa bình, hợp tác và phát triển. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng trả lời trực tiếp các câu hỏi của các học giả, nhà nghiên cứu về quan hệ hai nước, về các chính sách ưu tiên của Việt Nam trong thu hút đầu tư, về các các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. * Tại Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Indonesia do Ủy ban Kinh tế Quốc hội Việt Nam, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia tổ chức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chuyển tải thông điệp quan trọng gửi đến cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp Indonesia, khẳng định Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực hoàn thiện đồng bộ thể

chế kinh tế, hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, ổn định, và khả thi, luôn đồng hành và coi sự thành công của doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trong đó có doanh nghiệp FDI là thành công của chính mình. Ngoài lực lượng lao động đông đảo, có trình độ học vấn và chi phí sản xuất cạnh tranh, Việt Nam đang có 16 hiệp định thương mại tự do FTA, trong đó có nhiều hiệp định FTA thế hệ mới (như CPTPP, RCEP, EVFTA...) với hơn 60 nước và vùng lãnh thổ. Nhìn mạnh Việt Nam luôn xác định khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là một bộ phận cấu thành, hữu cơ quan trọng của nền kinh tế và có môi trường đầu tư, ưu đãi đầu tư rất hấp dẫn. Chủ tịch Quốc hội cho biết: Đến nay, Việt Nam đã có 37.000 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 450 tỷ USD, đến từ 143 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành một trong 20 nước thu hút FDI thành công nhất trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận con số ấn tượng trong lĩnh vực hợp tác kinh tế và những kết quả vừa qua trong mối quan hệ

hợp tác giữa hai nước. Theo đó, Indonesia là một đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và hiện tại Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư lớn thứ 30 trên toàn thế giới. Số liệu báo cáo được đề cập tại Diễn đàn, đó là kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt 14 tỷ USD, sớm đạt mục tiêu 15 tỷ USD được lãnh đạo hai nước đặt ra cho đến năm 2028. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, hai nước Việt Nam và Indonesia hoàn toàn có thể tăng cường tạo thuận lợi thương mại cho nhau, không áp đặt các rào cản thương mại phi thuế quan, tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong duy trì các chuỗi cung ứng hiện có, hợp tác để hình thành và củng cố chuỗi phát triển các chuỗi cung ứng mới có tính chiến lược mà hai bên có thể mạnh để tạo ra các sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp

và thủy sản, công nghiệp Halal và du lịch. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, cách tốt nhất để dự đoán tương lai là cùng kiến tạo ra nó, hy vọng các doanh nghiệp sẽ trao đổi, tìm hiểu, tận dụng các cơ hội hợp tác và đầu tư vào thị trường của nhau. Tương lai quan hệ hợp tác Việt Nam - Indonesia phụ thuộc rất nhiều vào sự hợp tác năng động, sáng tạo, hiệu quả của chính các doanh nghiệp. Tại Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Công ty Black Diamond Resources TBK và Công ty Sinar Multi Surya Cemerlang; lễ ký thỏa thuận giữa Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam và Công ty Virema Impex. Đồng thời, chứng kiến lễ khai trương đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh - Jakarta của Vietjet Air. Jakarta là đường bay thứ ba đến với đảo quốc Indonesia mà Vietjet có đường bay thẳng tới, nâng tổng số chuyến bay giữa hai nước Việt Nam - Indonesia lên 84 chuyến mỗi tuần từ tháng 8 này. * Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Indonesia, trong hai ngày 5 - 6/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Indonesia Isma Yantun; tiếp lãnh đạo Tập đoàn Ciputra, Tập đoàn Traveloka, Tập đoàn Modena, đây là những doanh nghiệp lớn của Indonesia đang đầu tư tại Việt Nam; tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia - Việt Nam Budiarsa Sastrawinata; tới thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Indonesia; tới thăm Văn phòng FPT tại thủ đô Jakarta...

P.V (tổng hợp)

HUYỆN ĐOÀN VŨ THƯ Lắp đặt công trình thanh niên thấp sáng đường quê tại xã Song An

Huyện đoàn Vũ Thư phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Song An và đội sinh viên tình nguyện đồng hương Thái Bình vừa tổ chức gắn biển và lắp đặt công trình thanh niên thấp sáng đường quê tại xã Song An. Công trình gồm 13 bóng điện năng lượng mặt trời phục vụ chiếu sáng trên tuyến đường trục thôn Quý Sơn dài gần 500m từ tỉnh lộ 463 rẽ vào khu di tích lịch sử đền Mẫu, Sáo Đền, xã Song An. Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên lắp đặt các biển báo theo mô hình "Hành trình thứ hai của lớp xe" tại khu vực trụ sở, tuyến đường trung tâm xã nhằm làm đẹp cảnh quan môi trường và tuyên truyền, phổ biến các thông điệp tích cực. Tổng kinh phí đầu tư 2 công trình thanh niên tại xã Song An trên 16 triệu đồng và hàng chục ngày công, do đội sinh viên tình nguyện đồng hương Thái Bình đóng góp, ủng hộ. Tại buổi ra quân, đại diện Huyện đoàn Vũ Thư, Đoàn Thanh niên xã Song An và đội sinh viên tình nguyện đồng hương Thái Bình đã tham gia gắn biển và lắp đặt công trình thanh niên thấp sáng đường quê tại tuyến đường trên.



QUYNH LƯU

THÁI THUY 25 sự cố lưới điện do điều gây ra

Theo thống kê của Điện lực Thái Thụy, tính từ đầu năm đến nay, tại hệ thống lưới điện trung thế trên địa bàn đã xảy ra 25 sự cố do điều, trong đó tập trung vào các tháng gần đây. Do khung điện làm bằng sợi cac-bon và kim loại nên khi điều vướng vào đường dây gây ngắt mạch sự cố cho lưới điện, đứt dây dẫn. Các xã đã xảy ra tình trạng thả điều gây sự cố lưới điện là Thụy Liên, Thụy Bình, Thụy Văn, Thụy Hưng, Thụy Quỳnh, Thụy Chính, Thái Xuyên, Tân Học, Dương Hồng Thủy, Thái Hưng, Thái Phúc. Sự cố do điều gây ra trên lưới điện ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất của các doanh nghiệp và sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt sản xuất của các nhà đầu tư thủ cấp tại khu công nghiệp Liên Hà Thái; gây nguy cơ gây mất an toàn cho người và cháy, nổ rất cao. Để hạn chế sự cố lưới điện do thả điều gây ra, các địa phương trong huyện cần tăng cường tuyên truyền về việc nghiêm cấm người dân thả điều gần đường dây điện. Lực lượng công an xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng và các đơn vị chức năng khác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Bên cạnh sự cố do thả điều gây ra, các địa phương cần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về việc bảo vệ công trình lưới điện.

TRẦN TUẤN

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Cân đối nguồn lúa, gạo phục vụ nhu cầu trong nước, xuất khẩu, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống

(chinhphu.vn) Theo dõi sát diễn biến thị trường gạo khu vực và thế giới, tình hình sản xuất, sản lượng lúa, gạo theo từng chủng loại, mùa vụ trong năm để cân đối nguồn lúa, gạo phục vụ nhu cầu tiêu dùng lúa, gạo trong nước và xuất khẩu, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 5/8/2023 về việc đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo bền vững trong giai đoạn hiện nay. Tình hình thương mại lương thực toàn cầu diễn biến phức tạp Trong thời gian vừa qua, tình hình thương mại lương thực toàn cầu diễn biến phức tạp, giá gạo có xu hướng tăng cao do một số nước cấm xuất khẩu, giảm sản lượng gạo bán ra, một số nước khác tăng mức dự trữ gạo, thỏa thuận ngũ cốc biển Đen hết hiệu lực, ảnh hưởng các hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai và hạn hán... Tại Việt Nam, một số địa phương có hiện tượng mua gom lúa, gạo ở ạt, gây mất cân bằng cung - cầu cục bộ, đẩy giá lúa, gạo trong nước lên cao bất hợp lý. Để đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống, đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế trong sản xuất lúa gạo và cơ hội của thị trường xuất khẩu, nâng cao thu nhập của người dân, tránh tình trạng đầu cơ, trục lợi bất chính, gây bất ổn thị trường và uy tín của gạo Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu bộ, cơ quan liên quan; chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố

trực thuộc trung ương; Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo tập trung chỉ đạo, quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ. Rà soát định hướng quy hoạch, phát triển các vùng sản xuất lúa hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các địa phương rà soát định hướng quy hoạch, phát triển các vùng sản xuất lúa hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao, bảo đảm diện tích đất chuyên trồng lúa, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh để kịp thời điều chỉnh sản xuất, đảm bảo mục tiêu sản xuất trên 43 triệu tấn lúa/năm trong các năm tiếp theo. Khẩn trương triển khai xây dựng, thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả đề án "Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vững bền bằng sông Cửu Long đến năm 2030". Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công Thương, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam theo dõi sát diễn biến thị trường

gạo khu vực và thế giới, tình hình sản xuất, sản lượng lúa, gạo theo từng chủng loại, mùa vụ trong năm để cân đối nguồn lúa, gạo phục vụ nhu cầu tiêu dùng lúa, gạo trong nước và xuất khẩu, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống. Chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công Thương và thủ tướng các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, đẩy mạnh đàm phán, tháo gỡ các rào cản kỹ thuật để mở rộng thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam. Kịp thời hướng dẫn, khuyến cáo các địa phương, doanh nghiệp và các hộ nông dân tuân thủ nghiêm các quy định của Việt Nam và nước nhập khẩu. Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật; theo dõi sát tình hình thị trường, thương mại gạo thế giới, động thái của các nước sản xuất, xuất khẩu, kịp thời thông tin đến các bộ, ngành, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, thương nhân kinh doanh

nhân kinh doanh, xuất khẩu gạo nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, khả năng đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng xuất khẩu và xử lý có hiệu quả tranh chấp thương mại quốc tế, nâng cao uy tín và giá trị thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Chính phủ giao, chủ trì các chương trình, hoạt động giao thương, quảng bá sản phẩm, thương hiệu gạo Việt Nam, xúc tiến thương mại gạo phù hợp với tình hình mới để

đảm bảo mục tiêu về năng suất, chất lượng, sản lượng theo kế hoạch. Kịp thời cung cấp thông tin tới các bộ, ngành liên quan về sản lượng, chủng loại thóc, gạo hàng hóa tồn đọng và dự kiến năng suất, sản lượng thu hoạch lúa, gạo theo từng chủng loại, mùa vụ sản xuất trên địa bàn để phục vụ công tác điều hành xuất khẩu gạo. Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường theo dõi sát tình hình, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, lưu thông, tiêu thụ lúa, gạo trên địa bàn và việc duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu của các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, trục lợi bất chính, đẩy giá lúa gạo lên cao bất hợp lý, gây bất ổn thị trường trong nước, uy tín của thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Thủ động nắm bắt tình hình, thông tin mới, ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh tại địa phương để bảo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan về sản lượng, chủng loại lúa, gạo hàng hóa tồn đọng và dự kiến năng suất, sản lượng thu hoạch lúa, gạo theo từng chủng loại, mùa vụ sản xuất trên địa bàn nhằm thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo và đảm bảo an ninh lương thực trong nước. Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của các bộ, ngành, địa phương kịp thời cập nhật và chuyển tải các thông tin về tình hình cung - cầu lúa, gạo, các quy định, chính sách mới của các thị trường ngoài nước tới các hội viên của